

# Những điều phái nam cần biết về vấn đề thắt ống dẫn tinh

Một cách tránh thai dứt điểm dành giúp đấng mày râu là thắt vòi dẫn tinh. Nhiều khi còn được gọi là 'cắt', đây là một nghi thức mổ trong đó các đường dẫn tinh từ tinh hoàn - vòi dẫn tinh - được mổ hoặc mắc phải bịt kín lại. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết sau đây.

Thắt vòi dẫn tinh được coi là một trong số các mẹo ngừa thai sở hữu hiệu quả cao nhất, sở hữu tỷ lệ ngừa thai vượt quá 99%. Một điểm cộng của giải phẫu này là đặc tính triệt để, nghĩa là dưới lúc đáp ứng, bạn có thể yên tâm về vấn đề tránh thai mà ko nên lo lắng về vấn đề dùng biện pháp tránh thai khác trong tương lai. Tuy nhiên, thí dụ đa số phương pháp y khoa, vấn đề quyết định về giải phẫu thắt vòi dẫn tinh nên được giải bày cẩn thận sở hữu bác sỹ và quan sát đa số những nguyên do y học, tâm lý cùng với xã hội trước thời điểm ra ý muốn cuối cùng.

## Các điều buộc phải quan sát trước thời điểm tuân theo phẫu thuật thắt vòi dẫn tinh

Bạn chỉ phải xem xét thực hiện giải phẫu thắt đường dẫn tinh ví như bạn chắc chắn rằng mình ko muốn có thai trong tương lai. Dù cho bạn có thể đã từng nghe về việc đảo ngược thắt ống dẫn tinh, nhưng không hề lúc nào cũng có khả năng tuân thủ thành công, do đó cần cân nói cách tiểu phẫu này là một cách thức ngừa thai vĩnh viễn.

Nếu bạn độc thân cũng như dưới 30 tuổi, bác sỹ có thể giúp rằng hiện tượng của bạn có khả năng thay đổi. Ví như họ tin rằng bạn có thể sẽ hối hận về ý muốn của mình, họ sẽ lưu ý bạn không được thực hiện ca mổ hoặc từ chối đón nhận.

Thắt đường dẫn tinh ở đàn ông được xem là giải pháp ngừa thai vĩnh viễn

## Phác đồ tuân theo thế nào ?

Cho dù lựa sắm thực hiện phẫu thuật thắt đường dẫn tinh là một ý muốn to nhưng đây là 1 quy trình tương đối liên cũng như dễ dàng. Ca mổ thường được tuân theo bằng thuốc dẫn đến tê viêm bộ, do vậy bạn sẽ tỉnh táo trong suốt giai đoạn nhưng mà sẽ ko cảm giác gì. Khi tuân thủ chỉ biến mất khoảng 15 phút cùng với trong tối đa các trường hợp, bạn có khả năng về nhà nhanh chóng hàng ngày.

## Hai chiếc giải phẫu trị thắt đường dẫn tinh

Phẫu thuật cổ điển

Giải phẫu truyền thống thường sử dụng dao giải phẫu vạch ra hai vết mổ không to tại bì dưới sau thời điểm chỗ này từng được gây tê cục bộ. Dần dần y bác sỹ sẽ phẫu thuật và buộc lại hoặc ôm trọn các vòi dẫn tinh bằng nhiệt. Cuối cộng, các vết mổ phía trên bì dưới sẽ được khâu lại bằng những mũi khâu tự tiêu.

[phòng khám đa khoa thái hà](#)

[bệnh viện đa khoa thái hà](#)

[hình ảnh nổi mụn ở vùng kín nam](#)

[dương vật mọc mụn đỏ](#)

[dương vật nổi mụn](#)

[hình ảnh nổi mụn đỏ ở vùng kín nam giới](#)

Ko sử dụng dao tiểu phẫu

Phác đồ này giống biệt quá nhiều so mang cách truyền thống, nhưng các ống dẫn được tiếp cận thông qua một lỗ thủng không to được gây ra trên kia da của bì dưới. Việc này nghĩa là ko cần cắt da bằng dao mổ cũng như ko nên khâu lại dưới thời gian những đường dẫn được buộc hay bịt lại. Bí quyết này ít đau đớn cùng với ít gặp phải nhiễm khuẩn hơn so sở hữu phẫu thuật truyền thống.

Hình ảnh minh họa về phẫu thuật cắt ống dẫn tinh

## **Dưới thời gian tiểu phẫu**

Trong hầu hết những trường hợp, bạn có thể về nhà nhanh chóng thời điểm giải phẫu xong. Bạn có khả năng dòm thấy hơi đau đớn trong vài hôm sau lúc giải phẫu. Mức độ và khu vực của cơn đau đớn sẽ phụ thuộc lên cái cách bạn từng mua, tuy vậy có thể sưng và bầm tím xung quanh bì sau.

Bạn có thể dùng thuốc suy giảm cảm giác đau như là paracetamol để suy giảm đau đớn và bạn cũng cần để ý để không va đập hoặc đụng lên vùng đã từng phẫu thuật.

Giống với các loại mổ không giống đều có nguy cơ gặp phải nhiễm khuẩn cùng với vì đây là địa điểm miễn cảm nên bắt buộc chú ý giữ gìn giúp nó sạch và khô ráo nhất có thể.

## **Những nỗi niềm thường gặp khi thất vòì dẫn tinh**

### **Mất bao phút để có thể hoạt động bình thường lại ?**

Phụ thuộc đến công vấn đề của bạn, bạn có khả năng trở lại công vấn đề chỉ trong 1 hoặc 48 giờ, nhưng mà bạn buộc phải hạn chế di chuyển nặng hoặc chơi thể thao nhỏ nhất trong vòng bảy ngày dưới lúc tuân theo giải phẫu.

### **Không được làm chuyện ấy trong bao phút ?**

Bạn cần giải bày mang bác sĩ của mình song ví dụ theo quy định tổng quan, bạn cần buộc phải giảm thiểu hầu hết vận động tình dục bé nhất một tuần dưới lúc giải phẫu. Quan trọng là bạn nên nhớ cần sử dụng giải pháp ngừa thai trong tám đến mười hai tuần sau giải phẫu. Vì đường dẫn tinh vẫn đang cắt một vài tinh trùng cũng như có thể biến mất một thời gian để sạch sẽ vĩnh viễn.

### **Cần làm như thế nào để biết liệu mổ thất đường dẫn tinh với thành tựu hay không ?**

Sau khoảng chừng 12 tuần, bạn sẽ cần phải khiến một xét nghiệm tinh binh. Bác sĩ sẽ sử dụng mẫu tinh dịch để được coi liệu nó với chứa bất cứ tinh trùng nào hoặc ko. Trong một số tình huống, xét nghiệm này có khả năng được lặp lại để xác nhận rằng đa số tinh dịch còn lại từng mất vĩnh viễn.

## **Liệu vấn đề thất vòi dẫn tinh mang ảnh hưởng tới kích thích ham muốn tình dục ko ?**

Câu trả lời là không. Thất ống dẫn tinh sẽ không biến đổi kích thích ham muốn tình dục hay khả năng làm chuyện đó của bạn. Tinh hoàn của bạn sẽ tiếp tục phân phối testosterone - hormone giới đặc tính cánh mày râu - dưới khi tiểu phẫu thành quả, buộc phải kích thích ham muốn tình dục cùng với khả năng cương của bạn sẽ ko gặp phải ảnh hưởng.

## **Với tác dụng phụ khác thường nào tiếp diễn thời điểm thất ống dẫn tinh ko ?**

Vấn đề thất đường dẫn tinh có thể dẫn đến đau tinh hoàn để lâu cũng như cần phải để ý. Nó cũng có khả năng gây nên huyết tụ trong bọng tinh hoàn ( hồng cầu ) cũng như giống như bất cứ giải phẫu nào, chỗ mổ có thể bị nhiễm khuẩn.

## **Có thể đảo ngược thất đường dẫn tinh ko ?**

Cho dù có khả năng đảo ngược thất ống dẫn tinh nhưng mà Điều này chẳng hề khi nào cũng thành tựu. Đó là nguyên nhân tại sao phẫu thuật thất ống dẫn tinh coi là một quy trình vĩnh viễn cũng như ko bao giờ được xem nhẹ nhàng.

Tuy vậy, ví như hiện tượng của bạn đã biến đổi hoặc bạn đang gặp phải đau đớn hay bất tiện cái thiện, bạn có thể quan sát việc đảo ngược vòi dẫn tinh ( nối lại ống dẫn tinh ).

## **Điều gì diễn ra trong quá trình đảo ngược thất đường dẫn tinh ?**

Việc đảo ngược thất vòi dẫn tinh khó khăn hơn so sở hữu tiểu phẫu thất vòi dẫn, do vậy bạn sẽ được dẫn đến mê u bộ. Cuộc giải phẫu có thể mất từ 1 tới ba giờ căn cứ theo tới cấp độ phức tạp, cũng như dần dần bạn có khả năng bắt buộc qua đêm tại bệnh lý viện.

Trước tiên bác sỹ sẽ tạo vết cắt không to tại bọng tinh hoàn và lâu dần cái bỏ các phần của ống dẫn tinh bình đã được buộc hay bao kín trước lúc nối lại những ống đó bằng chỉ tự tiêu. Mức độ phức tạp của cuộc mổ cùng với thời gian có khả năng căn cứ theo vào việc có bất cứ tắc nghẽn trong các ống hoặc không. Lúc cuộc giải phẫu chấm dứt, khu đó sẽ được khâu lại 1 lần nữa sở hữu chỉ tự tiêu, bạn sẽ nên đợi cũng như ngồi nghỉ cho tới lúc thuốc gây nên mê hết tác động.

Dù đảo ngược thất vòi dẫn tinh thành quả không có nghĩa sẽ có thể mang thai 100%

Sau lúc phẫu thuật thành tựu, có thể sẽ mất vài ba tháng giúp lượng tinh trùng trong tinh trùng của bạn trở lại ở mức thông thường. Bạn sẽ nên xét nghiệm tinh dịch sở hữu bác sỹ chừng khoảng ba tháng sau giải phẫu, ví như nó hiển thị cấp độ tinh trùng rẻ hoặc kết quả kiểm tra ko đặc trưng, bạn có khả năng phải một số cuộc xét nghiệm tiếp theo.

Giải phẫu đảo ngược thất vòi dẫn tinh được xem là thành tựu nếu dưới thời gian thăm khám, tinh binh trong tinh dịch của bạn sinh ra lại. Điều cấp thiết buộc phải chú ý là Dù cho vấn đề đảo ngược thành tựu vẫn ko giữ gìn rằng bạn và đối tác sẽ có khả năng thụ thai. Việc này căn cứ theo lên đa dạng nguyên nhân không giống nhau, bao gồm cả chừng khoảng khi nói từ khi bạn thất đường dẫn tinh.

Trên đây là các điều nam giới cần lưu ý thời gian thất vòi dẫn tinh. Hi vọng kiến thức mà Nhà thuốc Long Châu chế tạo sẽ bổ ích cho bạn đọc.